

UACต้นกำลังผลิตแต่ละ50MW ท่อมงบพันล.ขยายฐานธุรกิจ

ทับทิม - UAC เดินเกมรุกขยายกำลังการผลิตพลังงานแต่ละ 50 เมกะวัตต์ภายในปี 2563 ฉายภาพธุรกิจปี 61 สต.ใส ตั้งเป้ากวาดรายได้ 1.9 พันล้านบาท เร่งดันบริษัทลูกเข้าตลาด จ่อชงบอร์ดทำแผนลงทุนพลังงานวันที่ 16 มกราคม 2561 พร้อมอัดฉีดงบพันล้านบาท ขยายอาณาจักรธุรกิจ

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า → **อ่านต่อหน้า31**



ชัชพล ประสพโชค

UAC

(ต่อจากหน้า 3)

คาดทิศทางธุรกิจปี 2561 จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2560 และบริษัทจะเดินหมากลดต้นทุนขยายเพิ่มขึ้นแตะ 3,000 ล้านบาทภายในปี 2563 ส่วนปี 2561 บริษัทตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ล้านบาท สำหรับอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจะมาจากธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจพลังงาน

● ดัน UAPC เข้าตลาด

สำหรับธุรกิจเทรดดิ้ง ภายใต้ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ แอนด์ เคมีคัลส์จำกัด หรือ UAPC ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ประเภท ลาทีกซ์อีมีลชัน และลาเท็กซ์โพลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ก่อสร้างโรงงานเฟส 2 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อเดินเครื่อง โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานแห่งนี้ 2 จะส่งผลให้ UAPC มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ตันต่อปี จาก 10,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา เพื่อผลักดันให้ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในงานประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นช่วงต้นปี 2561 เพื่ออนุมัติถึงแนวทางการผลักดัน UAPC เข้าตลาด หากได้รับอนุมัติ บริษัทจะเดินหมากทำตามแผนต่อไป

ส่วนธุรกิจพลังงานบริษัทจะรับรู้อย่างรวดเร็วได้การขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 12 เมกะวัตต์เข้ามาเต็มปี นอกจากนี้บริษัทตั้งเป้าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 50 เมกะวัตต์ภายในปี 2563 จากการลงทุนขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในการขั้ลงทุนธุรกิจพลังงานต่างประเทศ ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ในวันที่ 16 มกราคม 2561 อีกทั้งบริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมยื่นเอกสาร โครงการ

VSPP Semi-Firm กำลังการผลิตที่รับซื้อ 269 เมกะวัตต์อีกด้วย โดยบริษัทเตรียมยื่นเอกสารเพื่อทำโครงการดังกล่าวประมาณ 10 เมกะวัตต์ เบื้องต้นคาดว่าจะทำโครงการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

● ควักงบพันล.ขยายธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจดังกล่าว สำหรับงบลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เงินกู้จากสถาบันทางการเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อขอวงเงินหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทเหลือวงเงินหุ้นกู้อยู่ที่ 500 ล้านบาท ขณะเดียวกันโรงงานผลิตเม็ดคิปโตเรียม (PPP) จังหวัดสุโขทัยจะได้รับอนุมัติส่งจากลูกค้าเดิมเข้ามาใช้บริการ โดยคาดว่าจะจำหน่ายแก็สได้เพิ่มอีก 3-4 แสนลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 1.7-1.8 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.3-1.4 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

“ภาพรวมธุรกิจปีหน้าคาดว่าจะดีต่อเนื่องจากปีนี้ โดยเราตั้งเป้าจะมีรายได้ปีหน้าที่ 1.9 พันล้านบาท หลักๆ จะมาจากธุรกิจเทรดดิ้ง เคมีภัณฑ์และพลังงาน ซึ่งตัวเทรดดิ้งเราได้เพิ่มกำลังการผลิตโรงงานที่สีคิ้วไปแล้ว ตอนนี้มีกำลังการผลิตที่ 2 หมื่นตัน ส่วนพลังงานเราจะรับรู้อย่างรวดเร็วได้จากการผลิตและการขายไฟทั้งหมด 12 เมกะวัตต์ นอกจากนี้โครงการที่สุโขทัยเราจะมีลูกค้าเดิมเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2561 เป็นต้น ทำให้เราน่าจะมีรายได้จากโครงการนี้เพิ่มขึ้น” นายชัชพลกล่าว